



รายงานการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร

ครั้งที่ ๑

(สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ฉบับสำนักงานพิมพ์

ครั้งที่ ๑ ถึง ครั้งที่ ๓๐ (สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง) พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 31 ต.ค. 2538  
เลขทะเบียน สพ 093  
เลขหมู่ สบ.242002  
ค.1  
(สง.ช-1550)

# สารบัญ

## รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญ พ.ศ. ๒๕๔๐

หน้า

ครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๐

- ๑. พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมวิสามัญแห่ง สภาผู้แทน ราษฎร พุทธศักราช ๒๕๔๐ ๑
- ๒. เรื่องแจ้งข้อที่ประชุม ๒
  - (๑) นายพันเอก หลวงกาจสงคราม สมาชิกประเภทที่ ๒ ลาดลอกสมัยประชุม ๒
  - (๒) ได้รับหนังสือจากเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า นายเดมียก หงสประภาส (พระนครศรีอยุธยา) ต้องเป็น เจ้าเลย ๒
  - (๓) นายพันโท หลวงรณเสถียรพิชัย สมาชิกประเภทที่ ๒ ลาดลอกสมัยประชุม ๒
  - (๔) นายพันตำรวจเอก หลวงอกุลเดชจรัส สมาชิกประเภท ที่ ๒ ลาออกจากสมาชิกภาพ ๒
  - (๕) ได้รับหนังสือจากนายกรัฐมนตรี แจ้งว่าไม่สมควรรับ หลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ๒
  - (๖) ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า หลวง- วัฒนคดี (พังงา) ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๓

	หน้า
(๗) รายงานกิจการของสภาผู้แทน ครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๔	๓
๓. ตั้งกรรมวิธีการสามัญประจำสภาฯ	๓
๔. กำหนดวันและเวลาประชุม	๔
๕. ญัตติควมของนายร้อยตรี ถัด รัตนพันธ์ (พัทลุง) และของ ต. อยู่เกียง ทองลงยา (กาญจนบุรี) เรื่องขอให้สภาฯ ลงมติ ขอขอบคุณคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง	๔

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งที่ ๑/๒๕๘๐ (วิสามัญ) สมัยที่ ๒  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๘๐  
ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เริ่มประชุมเวลา ๑๕.๓๒ นาฬิกา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร : เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร  
วาระนี้ข้าพเจ้าขออ่าน พระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช ๒๕๘๐

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๗๘

อาทิตย์ที่พออาภา

พล.อ. เจ้าพระยาพิชเชษฐโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๘๐

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่า เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐในการที่จะ  
ให้มีการประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๓๑ แห่งรัฐธรรมนูญ

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงให้  
ตราพระราชกฤษฎีกานี้เรียกประชุมวิสามัญแห่งสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ ๒๔  
มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๘๐

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พ.อ. พหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีนั่น ท่านผู้เป็น  
 ประธาน และ ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทั้ง  
 หลาย ในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าพ-  
 เจ้าขอต้อนรับท่านสมาชิกทั้งหลายในการ  
 เปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวิสามัญ  
 ในการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้เปิดประ-  
 ชุมวิสามัญสมัยนี้ ก็เพื่อสภา ฯ จักได้  
 พิจารณาร่างพระราชบัญญัติบางฉบับที่ยัง  
 ค้างในการประชุมคราวก่อน และที่รัฐ-  
 บาลเห็นสมควร จะประกาศใช้เสียก่อน  
 หมดยุคสภา ฯ นี้ ซึ่งรัฐบาลได้รับแรง  
 ยกวางขึ้นเสร็จแล้ว คงจะได้เสนอมาให้  
 สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ส่วน  
 พระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่สภาผู้แทนราษฎร  
 ได้ผ่านไปแล้วแต่สมัยประชุมวิสามัญ  
 ปลายปี พุทธศักราช ๒๔๗๕ รัฐบาล  
 ก็เร่งรีบปฏิบัติให้การได้เป็นไปตาม  
 พระราชบัญญัตินั้น ๆ แล้ว ในที่สุด  
 ในนามของรัฐบาล ข้าพเจ้าขอแสดงความ  
 บรรณานาอันดี ในการพิจารณาปรึกษา  
 ของท่านสมาชิกทั้งหลาย ในสมัยประชุม  
 วิสามัญคราวนี้ได้เป็นผลสำเร็จและเป็น  
 ไปด้วยความสามัคคี เพื่อความวัฒนา-  
 ถาวรของประเทศชาติในระบอบรัฐ-  
 ธรรมนูญสืบไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
 วาระต่อไป ข้าพเจ้าขอดำเนินการประชุม  
 วันนี้ วันนี้มีสมาชิกมาประชุม ๕๗  
 ท่านเป็นองค์ประชุมแล้ว ข้าพเจ้ามีเรื่อง  
 จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

เรื่องที่ ๑ นายพันเอก หลวงกาจ  
 สงครามลาตลอคสมัย เพราะเหตุว่าคิด  
 ราชการต่างประเทศ ขยันเพื่อแจ้งให้  
 ที่ประชุมอนุมัติ เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน  
 ข้าพเจ้าถือว่าที่ประชุมอนุมัติ

เรื่องที่ ๒ ได้รับหนังสือจากเลขาธิการ  
 ธิการคณะรัฐมนตรี ความว่านายเลมียก  
 หงสประภาส ต้องหาว่าเป็นจำเลยในคดี  
 เรื่องทำร้ายร่างกาย นายหิรัญ เกกวย  
 ศาลได้พิพากษาแยกฟ้องโจทก์และคดีถึงที่  
 สิ้นสุดแล้ว เรื่องนี้แจ้งให้ทราบ

เรื่องที่ ๓ นายพันโท หลวงรณ-  
 สิริพิชัย ลาตลอคสมัยประชุมเป็นเรื่อง  
 ที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เมื่อไม่มีผู้ใดคัด  
 ค้าน ถือว่าที่ประชุมอนุมัติ

เรื่องที่ ๔ นายพันตำรวจเอก  
 หลวงอคุลเกษจรส สมาชิกสภา ฯ ประ-  
 เภทที่ ๒ ลาออกจากสมาชิกภาพตั้งแต่วัน  
 เปิดสมัยประชุมนี้ ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะ  
 แจ้งไปให้สมาชิกประเภทที่ ๒ เลือกตั้ง  
 ซ้อมต่อไปตามระเบียบ

เรื่องที่ ๕ ข้าพเจ้าได้รับหนังสือ

จากนายกรัชมன்ற์แจ้งมาว่ายังไม่สมควรที่จะรับหลักการแห่งร่าง พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายลักษณะอาญา พุทธศักราช ๒๔๗๔ ของนายทองอยู่ พุฒพัฒน์ ซึ่งรัฐบาลขอรับไปพิจารณาก่อนสภา ฯ ลงมติรับหลักการ เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งให้ทราบ

เรื่องที่ ๖ ข้าพเจ้าได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ความว่าด้วยคณะกรรมการจังหวัดพังงา โทรเลขแจ้งมาว่า หลวงวิวัฒนคติ ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนเมษายน เวลา ๓ นาฬิกา โดยเป็นลมอัมพาต ในเรื่องนี้เพื่อเกียรติยศสมาชิกผู้ล่วงลับไป ข้าพเจ้าขอให้ที่ประชุมแสดงความอาลัย โดยยื่นขึ้นส่งบอรรณห์ให้แก่สมาชิกเป็นเวลา ๑ นาที

(สมาชิกยื่นขึ้นไว้อาลัย ๑ นาที)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร : วาระต่อไปรายงานกิจการของสภา ฯ ในสมัยประชุมวิสามัญครั้งที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๔ คงได้แนบรายงานกิจการมาแล้ว เรื่องนี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบตามระเบียบเท่านั้น วาระต่อไปข้าพเจ้าขอให้ที่ประชุมตั้งกรรมาธิการสามัญของสภา ฯ ตามข้อบังคับข้อ ๒๐ แห่งข้อบังคับการประชุมและการปรึกษาของ

สภาผู้แทนราษฎร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ขอให้ที่ประชุมปรึกษาในเรื่องนี้

ขุนพิเคราะห์คดี (ผู้แทนราษฎรจังหวัดชุนันท์) : การตั้งกรรมาธิการข้าพเจ้าเห็นว่าควรตั้งซ่อมใหม่เพราะเหตุว่ากรรมาธิการชุดเดิมได้ทำหน้าที่ล่วงมาถึง ๒ สมัยแล้ว เหตุฉะนั้นควรตั้งซ่อมใหม่อีกเพื่อท่านสมาชิกจะได้เลือกบรรจุเข้าไปในหน้าที่อันตั้งงามของสภา ฯ ถ้าผู้ใดเห็นพ้องด้วยข้าพเจ้าก็ขอได้รับรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร : ไม่ใช่ท่านจะตั้งซ่อมอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจ จะตั้งกันใหม่หมดหรือจะตั้งซ่อมอย่างไร

ขุนพิเคราะห์คดี (ผู้แทนราษฎรจังหวัดชุนันท์) : ข้าพเจ้าเห็นควรเลือกตั้งใหม่ เพราะด้วยเหตุว่ากรรมาธิการชุดเดิมนั้น ๆ มีความชำนาญในการเป็นกรรมาธิการแท้ เพราะเหตุฉะนั้นจึงควรเลือกตั้งใหม่ กรรมาธิการเดิมได้ทำการมา ๒ ปีแล้ว เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรว่า ควรเลือกตั้งเสียใหม่ เพื่อให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้ทำงานและชำนาญในหน้าที่ต่อไปภายหน้า

ขุนวรสิทธิ์สุทรคุณเวทย์ (ผู้แทน-  
ราษฎรจังหวัดหนองคาย) : เวลาที่  
ประชุมก็มีเพียงไม่กี่วัน เพราะฉะนั้น  
ข้าพเจ้าขอเสนอว่า ควรเอากรรมการ  
ชุดเดิมที่ได้ตั้งไว้แล้วนั้นเป็นกรรมการ  
ชุดใหม่ต่อไป

ท. เขียม ศรีพิสิฐ ร. ต. ถัด  
รัตนพันธุ์ รับรอง

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ว่าที่นี้มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัย ๒ อย่าง  
จะต้องกรรมการสามัญประจำสภาฯ ใหม่  
หรือจะเอากรรมการชุดเดิม ญาติของ  
ขุนวรสิทธิ์ฯ เป็นญาติที่หลังที่สุด เพราะ  
ฉะนั้นข้าพเจ้าขอให้ที่ประชุมลงมติ ผู้ใด  
เห็นควรจะให้ตั้ง กรรมการ ชุดเดิมทำ  
งานต่อไปในสมัยประชุมนี้ ขอได้โปรด  
ยกมือขึ้น

(มีสมาชิกยกมือเป็นส่วนมาก)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ว่า ผู้ใดไม่เห็นด้วย ขอได้โปรดยกมือ  
ขึ้น

มีสมาชิกยกมือเป็นส่วนน้อย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
เป็นอันว่าตั้งกรรมการชุดเดิมให้

ทำงานต่อไป วาระต่อไปกำหนดเวลา  
และวันประชุมในสมัยวิสามัญนี้ จะเอา  
กี่วัน

นายกรัฐมนตร : รัฐบาลขอเสนอ  
วันคือวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันเสาร์  
ตั้งแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
รัฐบาลขอให้มีการประชุมอาทิตย์ละ  
๓ วัน เริ่มต้นแต่อาทิตย์หน้าเป็นต้นไป  
คือวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์  
เมื่อไม่มีผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น  
ข้าพเจ้าถือว่าที่ประชุมพร้อมแล้ว เวลาตาม  
เดิม คือเวลา ๑๕.๓๐ น. ข้าพเจ้าได้  
รับญัตติควมของนายร้อยตรีถักฯ ฉบับ  
หนึ่ง และนายอยู่เคียงฯ ฉบับหนึ่งซึ่งมี  
ความตองกัน ข้าพเจ้ารับญัตติของนาย  
ถักฯ ไว้ก่อน เพราะฉะนั้นจึงยอมให้  
นายถักฯ ชี้แจง ก่อนญัตติอันนี้คือ ขอ  
เสนอให้สภาฯ ลงมติขอบุคคลคณะราษฎร  
ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครอง อันเป็นเหตุ  
ให้ประเทศสยามได้รัฐธรรมนูญและได้มี  
การปกครองเป็นที่พอใจ ขอให้ นายถักฯ  
ชี้แจง

ร. ต. ถัด รัตนพันธุ์ (ผู้แทน  
ราษฎร จังหวัดพัทลุง) : โดยที่

ประเทศสยามได้มีการปกครองอย่าง  
 สมบูรณ์ญาสิทธิราชย์มาแต่โบราณกาลแม้  
 ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เปลี่ยนแปลง  
 การปกครองเข้าสู่ระบอบใหม่จนแทบจะ  
 ไม่มีเหลืออยู่ในโลกแล้วก็ตาม แต่ประ-  
 เทศสยามก็คงปกครองอย่างสมบูรณ์ญา  
 สิทธิราชย์อยู่โดยลำดับมา จนถึงวันที่๒๔  
 มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทหารบก  
 ทหารเรือ และพลเรือนผู้กล้าหาญ ได้  
 เห็นอกเห็นใจ ร่วมชาติ และเห็นแก่ประ-  
 โยชนส่วนรวม จึงรวมใจกันเข้าเป็น  
 คณะราษฎรยอมสละชีวิตและเลือดเนื้อเข้า  
 ยึดอำนาจการปกครอง ขอพระราชทาน  
 รัฐธรรมนูญมาได้ ประเทศสยามจึงได้  
 เปลี่ยนมาปกครองโดยมีรัฐธรรมนูญระ-  
 บอบประชาธิปไตยเป็นต้นมา ทงนั้นว่า  
 คณะราษฎรผู้ได้นำรัฐธรรมนูญมาให้ ได้  
 มีคุณแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวสยาม  
 อย่างเหลือล้น ซึ่งประชาชนชาวสยามได้  
 รำลึกถึงบุญคุณของคณะราษฎรด้วยหัวใจ  
 อันสุจริต และควรทำความเชิดชูเกียรติ-  
 คุณความดีของคณะราษฎร ได้ปรากฏอยู่  
 ในโลกสืบไปชั่วกาลนาน จริงอยู่แม้ได้มี  
 หมุดฝัง ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญไว้แห่ง  
 หนึ่งแล้วเมื่อเดือนธันวาคม พุทธศักราช

๒๔๗๕ ก็แต่หมุดนั้นเป็นแต่เครื่องหมาย  
 ของคณะราษฎรเท่านั้น หากเป็นเกียรติพอ  
 แก่ผู้สละเลือดเนื้อเพื่อผู้อื่น ในครั้งนั้นไม่  
 คงปรากฏว่าในเวลาผู้ก่อการเปลี่ยน  
 แปลงในคณะราษฎรได้วายชนม์ล่วงลับไป  
 ๖ ท่านแล้ว สำหรับท่านที่ล่วงลับไปใน  
 ระยะเวลาใกล้ ๆ ก็ยังคงจำกันได้ว่าท่าน  
 เหล่านั้น ได้มีคุณแก่ประเทศชาติอย่างไร  
 และหนักเข้าก็จะเลื่อนไป ถ้าไม่มีอนุสาวรีย์  
 ให้ปรากฏอยู่แล้ว เกียรติคุณของท่าน  
 เหล่านั้นก็มิต่างสิ้นสูญลงไปทุกที แม้แต่  
 บุตรหลานของท่านผู้มรณะในครั้งหลังก็มี  
 สามารถจะทราบถึงความดีของ วีรบุรุษ  
 ของเขาได้ ข้าพเจ้าจึงได้เสนอเรื่องนี้เพื่อ  
 ขอรับหลักการในเรื่องมีอนุสาวรีย์นี้ต่อไป  
 ณ บัดนี้เป็นวันที่เวียนมาบรรจบครบรอบ  
 ปีที่ ๖ นับแต่วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
 แล้วเป็นต้นมา ทงเนื่องด้วยสมัยประชุมนี้  
 เป็น สมัย ประชุม สดุดี ของสภาผู้แทน  
 ราษฎรรุ่นแรกในสมัยที่ ๒ ตามบทแห่ง  
 รัฐธรรมนูญและทงเป็นวันที่ ระลึก สำคัญ  
 ในการที่คณะราษฎรขอพระราชทาน รัฐ-  
 ธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวสยามอีกด้วย  
 ข้าพเจ้าจึงเสนอญัตติต่อสภาฯ ให้ลงมติ  
 ขอบุณ คณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการ  
 ปกครองในวันคล้ายวันเปลี่ยนแปลงนี้



ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
มีผู้ใดมีความเห็นประการใดบ้าง

ด. เทียม ศรีพิสิฐ (ผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครปฐม) : ตั้งที่ท่านสมาชิก  
ได้เสนอญัตติเมื่อกัน ข้าพเจ้าเห็นเป็นการ  
สมควรอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ขอเสนอให้  
ลงมติ ผู้ใดเห็นด้วยโปรดรับรอง

นายจรัส มหาวงศ์นันท์ ขุน-  
พิเคราะห์คดี รับรอง

นายจิ่ง จริงจิตร (ผู้แทนราษฎร  
จังหวัดตรัง) : เรื่องนี้ดูเหมือนว่าผู้แทน  
พัทลุงได้กล่าวเป็นสองนัย ๆ หนึ่งต้องการ  
จะให้เหมือนสุาวรีย์ และดูเหมือนไม่มี  
ผู้ใดขัดข้องในเรื่องนั้น เรื่องขอขอบคุณ  
นั้นไม่มีปัญหา สภาฯ ขอขอบคุณได้สำหรับ  
คณะราษฎร เมื่อเป็นสองนัยเช่นนี้ เราจะ  
เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแน่

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ตามที่สมาชิกเขียนมา มีความว่าอย่างนี้  
“ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติว่าสภาฯ ควร  
ลงมติขอขอบคุณคณะราษฎรผู้เปลี่ยนแปลง  
การปกครอง อันเป็นเหตุให้ประเทศสยาม  
ได้รัฐธรรมนูญและได้มีการปกครอง ซึ่ง  
เป็นที่พอใจของประชาชนชาวสยาม”

ขอขอบคุณท่านเอง เรื่องอนุสาวรีย์ไม่ใช่  
เขาขอมาท่าน

ขุนวรสิทธิ์ ตรีคุณเวทย์ (ผู้แทน  
ราษฎรจังหวัดหนองคาย) : เมื่อไม่มี  
ใคร พุท คัดค้านก็ควรจะขอขอบคุณได้แล้ว  
จึงขอเสนอให้มีการขอบคุณ ณ บัดนี้

นายทองอยู่ พุฒพัฒน์ (ผู้แทน  
ราษฎรจังหวัดธนบุรี) เรื่องนี้ไม่สำคัญ  
อะไรนัก ขอสนับสนุนผู้แทนหนองคาย  
และขอเสนอให้ลงมติ

(มีสมาชิกรับรอง)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
เขาขอให้ลงมติเสียแล้ว เพราะฉะนั้น  
ข้าพเจ้าจะขออ่านญัตตินี้อีกทีหนึ่ง ญัตติ  
มีว่า “สภาฯ ควรลงมติขอขอบคุณคณะ  
ราษฎรผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองอันเป็น  
เหตุให้ประเทศสยามได้รัฐธรรมนูญและ  
ได้มีการปกครองซึ่งเป็นที่พอใจของประ-  
ชาชนชาวสยาม” ผู้ใดมีความเห็นว่าควร  
จะลงมติขอขอบคุณขอได้โปรดยืนยันขึ้น

(มีสมาชิกยืนยัน ๘๕ ท่าน)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ผู้ใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ขอได้โปรด  
ยืนยันขึ้น

(ไม่มีสมาชิกยืนยัน)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
เป็นอันว่ามติผ่านไป วาระต่อไป

นายกรัฐมนตรี : ในนามของ  
คณะราษฎร ซึ่งข้าพเจ้าเป็นหัวหน้าขอ  
ขอบพระคุณท่านผู้แทนราษฎร ซึ่งมีใจ  
เพื่อแผ่และเห็นอกเห็นใจของผู้ก่อการ ที่  
ได้แลเห็นคุณประโยชน์ในสิ่งอันนี้ เพราะ  
ฉะนั้นในเรื่องนี้ ข้าพเจ้าในนามของ  
ผู้ก่อการ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง  
อีกครั้งหนึ่ง

ด. ยู่เกียง ทองลงยา (ผู้  
แทนราษฎร จังหวัด กาญจนบุรี) :  
ญัตติของข้าพเจ้าแยกออกเป็น ๒ นัย คือ  
นัยหนึ่งนั้นข้าพเจ้าขอให้สภา ฯ น้ลงมติ  
รับรองว่าวันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นวันที่  
ระลึกสำคัญของชาติ เพราะเหตุว่าเรามี  
การปกครอง ระบอบรัฐธรรมนูญ ใน วัน  
นั้นแต่ว่าสภา ฯ นี้ยังหาได้รับรองไม่ เมื่อ  
สภา ฯ นี้รับรองแล้ววันที่ ๒๔ มิถุนายน  
ทางฝ่ายบริหารรัฐบาลก็ควร จะได้มีการ  
กระทำอันใดอันหนึ่งเพื่อปลุกใจประชา  
ชนชาวไทย ให้ระลึกถึงวัน สำคัญนี้ คือ  
ควรให้มีการเกาะระฉิ่ง หรือเป่าหวูด  
อะไรเหล่านั้นก็แล้วแต่

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ญัตติของท่านข้อนี้ ข้าพเจ้ายังไม่ไ้  
ยอมให้ท่านเสนอเพราะเหตุว่าเป็นการ  
ผูกมัดรัฐบาลและคนภายนอกแทนให้  
ถือว่าเป็นความเห็นเท่านั้น ตามข้อ  
บังคับที่จะมีตสภา ฯ ได้ก็แต่ญัตติ  
ขอบคุณเท่านั้น แล้วก็เรื่องนี้ท่านขอให้  
ที่ประชุมลงมติว่าวันที่ ๒๔ มิถุนายน  
เป็นวันสำคัญของชาติ สภา ฯ ไม่มีหน้า  
ที่เกี่ยวข้องทางฝ่ายบริหารเพราะฉะนั้น  
อันนี้ควรจะให้ไปทำกันนอกสภา ฯ คือ  
ไปเรียน นายกรัฐมนตรี หรือไปเรียน  
รัฐบาลจะดีกว่า

ด. ยู่เกียง ทองลงยา (ผู้  
แทนราษฎร จังหวัด กาญจนบุรี) :  
ข้าพเจ้ายังไม่เข้าใจ ในระเบียบรัฐสภาที่  
ข้าพเจ้าคิดว่า การที่เราจะถือว่าวัน ไค  
เป็นวันสำคัญ ในประวัติ ศาสตร์แล้วจำ  
เป็นต้องชาติรับรอง แต่ว่าเมื่อเรามีระ  
บอบรัฐสภาและเมื่อที่ประชุมในสภา ฯ นี้  
รับรองว่าเป็นวันระลึกของชาติแล้วท่าน  
ฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันที่ ระลึก ของชาติ ผู้  
ใดจะไปขัดแย้งหาได้ไม่ ความเข้าใจของ  
ข้าพเจ้าว่า วันที่ ๒๔ มิถุนายน นั้นเป็น  
วันสำคัญของชาติจริง เมื่อสภา ฯ ได้รับ

รองแล้ว ทางฝ่ายบริหารก็คงจะตกลงกันได้

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ตามที่ท่านพูดนั้น ท่านมีโอกาสนะ พูดได้  
ข้าพเจ้าไม่ห้าม แต่ว่าทางที่จะมาควรจะมา  
จากรัฐบาล เพราะเรื่องนั้นเกี่ยวกับการ  
บริหาร ข้าพเจ้าเห็นอย่างนั้น เพราะ  
ฉะนั้น ต้องขอพึ่งความเห็นรัฐบาล

นายไต้ ปาณิกบุตร (ผู้แทน-  
ราษฎรจังหวัดพระนคร) : ข้าพเจ้า  
เห็นต้องช่วยผู้เสนอญัตติ แต่ข้าพเจ้า  
ไม่เห็นด้วยในวิธีเสนอญัตติ อย่างที่ท่าน  
ประธาน ฯ ว่าข้าพเจ้าเห็นถูกต้อง ข้าพ-  
เจ้าว่าสภา ฯ อาจจะทำอะไรผู้กมัตถึงชาติ  
หรือถึงรัฐบาล ได้ โดยตราเป็น กฎหมาย  
ข้าพเจ้า ไม่อยาก จะให้ญัตตินี้ ศูนย์ ไป  
ข้าพเจ้ารู้สึกว่วันที่ ๒๔ มิถุนายนควรจะ  
ได้เป็นวันที่ระลึกของชาติ ซึ่งสภา ฯ นี้  
ควรจะทำอะไรเพื่อผูกพันชาติและรัฐบาล  
แต่ญัตตินี้ ไม่สามารถที่จะทำได้เช่นนั้น  
ถ้าแม้ว่าได้ออกญัตตินี้ไปเสียแล้วเปลี่ยน  
เป็นญัตติซึ่งอาจจะผูกมัดรัฐบาลทั้ง ชาติ  
ได้แล้วก็จะเป็นการสม ประสงค์ เพราะ

ฉะนั้นข้าพเจ้า ขอวิงวอนให้ถอนไป

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
ไม่ใช่การที่ท่านพูดพันด้วยทุกอย่าง ด้วย  
ท่านจะใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑ ข้อ ข.  
แล้วแยกเป็นพระราชบัญญัติก็ทำได้เมื่อ  
นี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่าถอนไปแล้ว

ด. ยู่เกียง ทองลงยา (ผู้แทน-  
ราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี) : ถ้าเมื่อ  
ความเข้าใจและความประสงค์เป็นเช่นนั้น  
ข้าพเจ้าขอถอนจะได้เสนอเป็น พระราช-  
บัญญัติในภายหลัง

นายกรัฐมนตรี : วันนี้เป็นวันที่  
๒๔ มิถุนายน และก็เป็นวันแรกที่ได้  
เปิดการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญนี้  
ข้าพเจ้าขอเสนอให้ยุติการประชุมสำหรับ  
วันนี้แต่เพียงแค่นี้ และยกวาระที่ค้างอยู่  
สำหรับวันนี้ ไปประชุมกัน ใหม่ในวัน  
อังคาร

ประธานสภาผู้แทนราษฎร :  
เมื่อไม่มีผู้ใดคัดค้าน ข้าพเจ้าถือว่าที่  
ประชุมอนุมัติตามญัตติของท่านนายกรัฐ-  
มนตรี ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๖ นาฬิกา

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ร.ต.ต. บุญแถม บินนัท	ปพาพ บุญ—หลง	ผู้จทรายงาน
บุญมี ตุงกนากร	ประเสริฐ บั้ทมะสุคนธ์	„
แช ยูนิพันธ์	บุญช่วย สุขนธมัต	„
ทองอยู่ พุดพัฒน์	ประสิทธิ์ ศรีสุชาติ	„
เขียน กาญจนพันธ์	ประเทือง อินทร	„
เทียบ นันทแพทย์	ศิริ อินทร	„
ร.ท. ทองคำ กล้ายโสภาส	ถิน จุฑะรพ	„
	สุรินทร์ ลีพลากร	„

ตรวจแล้ว วันที่ - - ๒๔๘๐

หลวงคหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

พระยามานวราชเสวี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

พิมพ์ที่กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร